

CHỈ THỊ

**Về việc triển khai đợt 3 công tác thực hiện
Nghị định 87/CP, 88/CP và Chỉ thị 814/TTg về tăng cường
quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa,
đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.**

Ban Chỉ đạo 814 Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết đợt 2 và Hội nghị chuyên đề về quản lý Nhà nước trong việc thực hiện Nghị định 87/CP, 88/CP và Chỉ thị 814/TTg trên địa bàn thành phố.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai đợt 3 công tác thực hiện Nghị định 87/CP, 88/CP và Chỉ thị 814/TTg trên địa bàn thành phố, tạo bước chuyển cơ bản lành mạnh môi trường văn hóa và xã hội trước Tết Nguyên đán Đinh Sửu 1997, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tổng kiểm tra toàn địa bàn thành phố kể từ ngày 01/11/1996 đến ngày 20/11/1996 trên cơ sở các biện pháp cụ thể sau đây :

1- Kiểm tra và kiên quyết xử lý đình chỉ các hoạt động văn hóa, các loại dịch vụ văn hóa không có giấy phép hoặc hoạt động trái với nội dung giấy phép được cấp.

2- Cấm lưu hành kinh doanh băng hình, đĩa hình không có dán nhãn kiểm soát của Cục Điện ảnh. Giao Sở Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan chức năng quận, huyện triển khai tổng kiểm tra các cửa hàng bán và cho thuê băng đĩa hình trên địa bàn thành phố. Giao nhiệm vụ cho ngành Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức điều tra kiên trì tìm ra các điểm in sang nhân bản và phát hành băng hình trái phép, xử lý nghiêm.

3- Không cho phép nhân viên phục vụ nữ ngồi chung với khách, các hành vi khiêu dâm, môi giới, mua bán dâm, sử dụng tiếp viên để câu khách dưới mọi hình thức trá hình tại các nhà hàng, quán ăn, điểm karaoke, cà phê giải khát đều bị cấm. Đối với hoạt động cà phê giải khát phải đảm bảo có đủ ánh sáng (trên 10 lux).

4- Kiểm tra thường xuyên đối với các hoạt động : cửa hàng bán băng đĩa nhạc, trò chơi điện tử, cửa hàng văn hóa phẩm, điểm sử dụng ăngten parabol, cơ sở in lụa, quảng cáo ngoài trời, biển hiệu.

5- Giao trách nhiệm cho Công an thành phố và Sở Lao động-Thương binh và xã hội tập trung giải quyết triệt để tệ nạn mại dâm, ma túy, cờ bạc, số đề. Xử lý nghiêm đối với các đối tượng là chủ chứa gái mại dâm, chủ chích hút ma túy, chủ chứa cờ bạc, chủ ghi số đề.

6- Kiểm tra thường xuyên hoạt động của các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê, phòng trọ, cơ sở massage, sao na. Đình chỉ hoạt động các cơ sở không có giấy phép và có hành vi hoạt động mại dâm.

7- Giao trách nhiệm cho Cục Hải quan thành phố và Phòng Kiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu (Sở Văn hóa thông tin) tăng cường kiểm tra phát hiện văn hóa phẩm độc hại nhập qua các cửa khẩu và hệ thống bưu điện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

8- Thành lập Tổ chuyên viên pháp chế liên ngành do Sở Văn hóa thông tin làm Tổ trưởng trực thuộc Ban Chỉ đạo 814 thành phố gồm các chuyên viên pháp chế thuộc các sở, ban, ngành có liên quan nhằm xây dựng Quy chế quản lý Nhà nước liên ngành đối với hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

9- Tạm ngưng cấp giấy phép mới từ tháng 10/1996 đến 31/12/1996 đối với hoạt động karaoke, cửa hàng bán và cho thuê băng video, cà phê máy lạnh, nhà trọ (trừ nhà trọ cho sinh viên, học sinh các tỉnh thuê để học tập). Sở Thương mại và Sở Văn hóa thông tin có trách nhiệm kiểm tra, xem xét chấn chỉnh lại các hoạt động này trước khi giải quyết cấp giấy phép mới. Đối với các điểm đã được cấp giấy phép mà vi phạm các quy định 1, 2, 3, 5 và 6 nêu trên thì tước quyền sử dụng giấy phép và không cấp lại.

10- Từ nay đến đầu quý I/1997, Ban Tổ chức chính quyền thành phố nghiên cứu, đề xuất cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố sát nhập các Ban Chỉ đạo theo hướng :

- *Ban Chỉ đạo* : 814, 05, 06 và 20B vào một Ban chung gọi là Ban Chỉ đạo 814 thành phố.

- *Ban Chỉ đạo* : Toàn dân xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư, nếp sống văn minh gia đình văn hóa, người tốt việc tốt vào một Ban chung gọi là Ban chỉ đạo xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư.

11- Từ nay đến hết quý 4/1996, Ban Chỉ đạo 814 quận, huyện, phường, xã, thị trấn phải lập phương án xây và chống theo Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn của mình, vừa triển khai vừa củng cố các đội kiểm tra, dựa vào tổ dân phố và quần chúng nhân dân, phát động phong trào bài trừ văn hóa phẩm độc hại và các tệ nạn xã hội. Phát hiện, chọn điểm, đánh trúng mục tiêu, nhất là đối với bọn chủ tâm tổ chức in sáng băng trái phép, phát hành băng trái phép một cách qui mô, bọn hút chích ma túy, chứa mại dâm. Chuẩn bị sơ kết đợt 3 vào đầu năm 1997.

Mỗi quận, huyện lựa chọn xây dựng 2 phường, xã, thị trấn điểm thực hiện tốt Chỉ thị 814/TTg. Mỗi phường, xã, thị trấn chọn xây dựng 01 tổ dân phố, khu phố,

áp điếm đã chuyển hóa tốt địa bàn, về cơ bản đã xóa được các tệ nạn xã hội, không còn tình trạng hoạt động văn hóa văn nghệ độc hại và lưu hành văn hóa phẩm xấu.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Ban Chỉ đạo 814 các cấp hết sức quan tâm, đẩy mạnh công tác quản lý và kiểm tra, nhằm lành mạnh hóa môi trường văn hóa và xã hội trên địa bàn thành phố.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo